

"บักตู" ให้กำลังใจศธ. ปฏิรูปการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 11 เม.ย. 2560

คปภ.เดินหน้าลดขนาดบอร์ด กศจ. เหลือ 15 คน พร้อมไฟเขียวตั้ง อนุกรรมการฯ กศจ. 3 คณะ "ม.ล.ปนัดดา" เผยนายกฯ ให้กำลังใจ ศธ. ปฏิรูปการศึกษา ย้ำไม่ต้องการแตกแยก

วันนี้ (11 เม.ย.) **ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล** รมช.ศึกษาธิการ

เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) ว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ชุดปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี

กศจ.ชุดใหม่ตามคำสั่งคสช.ฉบับนี้ ซึ่งองค์ประกอบของกศจ.ชุดใหม่ ใน 76 จังหวัด จะลดลงเหลือ 15 คน

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ศึกษาธิการภาคในพื้นที่เป็นรองประธาน

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นกรรมการ

มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรวมว.ศธ.แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ คปภ. จำนวน 6 คน

ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ และภาคประชาชน ด้านละ 1 คน

ซึ่งภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กศจ.จะต้องเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน ให้ คปภ.

พิจารณาเพื่อเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้ง สว.กศจ.กรุงเทพฯ ให้ปลัดศธ.เป็นประธาน

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

(อกศจ.) จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

และ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกรรมการ กศจ. เป็นประธาน

ซึ่งอนุกรรมการในแต่ละคณะจะมีจำนวน 9 คน ทั้งนี้หลังจากได้บอร์ด กศจ.ชุดใหม่แล้ว

ในส่วนของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลจะต้องเสนอ คปภ. แต่งตั้ง สว.อนุกรรมการอีก 2 คณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ ประธาน กศจ. สามารถแต่งตั้งได้เลย คาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้

จะได้คณะกรรมการครบทั้งหมด ตลอดจนเกลี้ยบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการภาค

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้

"ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ได้มีการนำเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเข้ารายงานในที่ประชุม ซึ่ง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชม ศธ. และขอให้มุ่งมั่นปฏิบัติงาน

รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้แกข้าราชการใน ศธ. นายกฯ ไม่ปรารถนาความแตกแยกในทุกเรื่อง

ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างคน สร้างความเป็นปึกแผ่น เมื่อเป็นเยาวชนดี ประเทศชาติก็จะดีตาม" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.42 น.](#)